

Số: 155/BC-HĐND

Thanh Trị, ngày 13 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

**Thẩm tra của Ban Pháp chế
trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII,
nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Ban pháp chế đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII thuộc lĩnh vực pháp chế, kết quả như sau:

I. Kết quả thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII

1. Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về phát triển KT-XH năm 2022 lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri

Qua xem xét nội dung các báo cáo của UBND, kết hợp với kết quả giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế trong năm 2022, Ban thống nhất với những nhận định đánh giá kết quả thực hiện của UBND huyện trên lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh, quốc phòng, xây dựng chính quyền trong năm 2022 và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, đồng thời có một số nhận định như sau:

Trong năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; Quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm; triệt xóa các điểm tệ nạn xã hội, góp phần ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết người giảm so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự được thực hiện đạt hiệu quả.

Công tác quốc phòng được đảm bảo, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 (giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao), Chỉ đạo tổ chức thành công các đợt diễn tập, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các chức danh chỉ huy DQTV đạt kế hoạch.

Cải cách hành chính được quan tâm, thực hiện sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính, sự nghiệp cấp huyện và kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Trường Ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2027; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện. Triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản luật mới ban hành, phối hợp thực hiện tốt hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt, đã kịp thời giải quyết theo thẩm quyền đối với những kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp; Hoạt động hoà giải ở cơ sở đạt được hiệu quả cao (*tỷ lệ hoà giải thành trong năm đạt 93,88%*).

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động, triển khai thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập đối với một số chức danh cán bộ, công chức theo quy định. Tổ chức thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hiện vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, giúp cho công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện đạt hiệu quả.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; đặc biệt là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý đầu tư công và trong quản lý sử dụng tài sản công, việc thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các cơ quan, đơn vị.

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, UBND huyện có sự tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực thực hiện các phương án, giải pháp nhằm giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND huyện, kịp thời đáp ứng một số yêu cầu bức xúc của cử tri trên địa bàn. Các cơ quan chuyên môn có sự chủ động trong phối hợp cùng chính quyền cấp xã giải quyết hoàn tất một số kiến nghị của cử tri mang tính bức xúc, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của cử tri trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, hạn chế:

Tình hình phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy vẫn còn xảy ra, tệ nạn xã hội vẫn chưa thực sự được kiềm chế, công tác đấu tranh ngăn chặn, công tác dự báo, nắm tình hình, quản lý địa bàn cũng như việc triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đôi lúc chưa chặt chẽ. Những vụ trộm cắp tài sản công dân trên địa bàn các xã, thị trấn chưa được ngăn chặn kịp thời. Kết quả thực hiện phong trào Toàn dân bảo

vệ an ninh Tổ quốc chưa toàn diện, một số mô hình đảm bảo an ninh trật tự chưa thực sự phát huy hiệu quả, vẫn còn một bộ phận nhân dân chưa nâng cao nhận thức trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ chưa được phát huy đúng mức. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với một số ngành, đoàn thể chưa thực sự đi vào chiều sâu.

Tiếp công dân ở một số xã, thị trấn chưa được thực hiện đúng quy định, một số vụ việc liên quan đến đất đai giải quyết chưa dứt điểm. Việc xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai ở cấp huyện còn chậm.

Vai trò tham mưu của một số cơ quan chuyên môn đối với UBND huyện còn hạn chế, lúng túng trong áp dụng những quy định của pháp luật vào hoạt động quản lý.

Một số đơn vị còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch và xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện việc giải quyết kiến nghị của cử tri. UBND một số xã, thị trấn chưa chủ động trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện:

Thống nhất với những nhận định, đánh giá các mặt công tác trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện.

Năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện thực hiện tốt các mặt công tác theo chức năng nhiệm vụ của ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự (Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, xét xử hình sự, kiểm sát giam giữ...), phát huy tốt vai trò của kiểm sát viên trong hoạt động điều tra và tham gia xét xử các vụ án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình; kiểm sát thi hành án. Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được tăng cường, chất lượng kiến nghị được nâng cao góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện:

Nhất trí với kết quả công tác năm 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện nêu trong báo cáo.

Trong năm 2022, Tòa án nhân dân huyện đã thực hiện tốt công tác thụ lý, xét xử các vụ án đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; chất lượng xét xử các vụ việc ngày càng được nâng lên, không có bản án, quyết định bị huỷ do lỗi chủ quan, tỷ lệ án sửa do lỗi của Tòa án trong giới hạn cho phép 0,37% (1/1,5 vụ), giảm so với cùng kỳ. Có 96,6% các vụ án đã giải quyết đạt được sự đồng tình của các bên tranh chấp; Các vụ án hình sự được xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan sai hoặc để lọt tội phạm; Giải quyết án dân sự đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự, các bản án, quyết định ban hành trong thời hạn pháp luật quy định. Công tác hoà giải, đối thoại theo Luật hoà giải, đối thoại tại Tòa án được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ hoà giải thành đạt gần 50% tổng số vụ đưa ra hoà giải (122/262 vụ).

4. Báo cáo của Công tác thi hành án dân sự:

Thống nhất với báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện. Trong năm, Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng và chất lượng thi hành án được nâng lên, kết quả thi hành đạt 82,99% tổng số việc có điều kiện thi hành (522/629 việc) vượt chỉ tiêu trên giao, số tiền đã thi hành đạt tỷ lệ 57,69% tổng số tiền có điều kiện thi hành (11.068.185.000/19.185.217.000đ).

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tổ chức thi hành án được thực hiện khá đồng bộ, góp phần cho công tác thi hành án đạt được kết quả tốt hơn.

Tuy nhiên, hoạt động thi hành án cũng còn một số khó khăn: nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, tài sản thế chấp nhiều nơi, một số việc có điều kiện thi hành nhưng người dân cố tình không chấp hành, một số tài sản thi hành án khi tổ chức phát mãi không có người đăng ký mua gây khó khăn cho quá trình thi hành án.

II. Kiến nghị:

Để việc thực thi pháp luật trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt hơn, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện kiến nghị:

1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở, tăng cường công tác phối hợp giữa công an, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo ý thức tự giác tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư.

Kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ theo luật định. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, đảm bảo tốt vai trò tham mưu cho UBND trong điều hành, quản lý nhà nước ở địa phương.

2. Đối với các cơ quan tư pháp

Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động điều tra, tố tụng; Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát theo quy định.

Tòa án nhân dân huyện duy trì thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử các loại án; hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan, không để xảy ra kết án oan, sai, bỏ lọt tội phạm; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân trong tham gia xét xử các vụ án.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện cần thực hiện nghiêm túc Luật thi hành án dân sự, đảm bảo các bản án có hiệu lực đều phải được thi hành. Tăng cường phối

hợp chặt chẽ với các đơn vị hữu quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, tiến hành cưỡng chế đối với những trường hợp cố ý không tự nguyện thi hành án khi có điều kiện thi hành, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực thi hành án theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện của Ban Pháp chế, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VP (VT-NC).

TM. BAN PHÁP CHẾ

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN



Trần Ngọc Nga
Trần Ngọc Nga

